

ชื่อเรื่อง	: การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของคริสตจักรวังธรรม เขตอภิบาลที่ 3 คริสตจักรภาค 2 เชียงราย สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ค.ศ. 2003-2007)
ผู้จัดทำ	: อาสภรณ์ นาน้าง
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	: ดร.แม่น พงศ์อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: ศาสนาจารย์ ดร.สุลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 27 สิงหาคม พ.ศ.2552
จำนวนหน้า	: 45 หน้า

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์การเจริญเติบโตของคริสตจักรวังธรรม ในระยะเวลาย้อนหลังไปประมาณ 5 ปี (2003-2007) ผู้เขียนได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคริสตจักรวังธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำพันธกิจต่อไปในอนาคต โดยได้แบ่ง การศึกษาเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำ ได้นำเสนอถึงปัญหาและแรงจูงใจ ความจำเป็นในการศึกษาวิเคราะห์ จุดประสงค์ในการทำการวิเคราะห์ แนวคิดต่างๆ วิธีการดำเนินการศึกษา ขอบเขต เนื้อหาขั้นตอน ของการศึกษา แหล่งข้อมูลของการศึกษา

บทที่ 2 เป็นการนำเสนอความหมายของคำว่าคริสตจักร และการเจริญเติบโต พร้อม ปัจจัยที่ทำให้คริสตจักรเจริญเติบโต และคริสตจักรก็คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาเพื่อให้ทำพันธ กิจของพระองค์ เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ เมื่อคริสตจักรมีการประกาศ ก็ส่งผลทำให้คริสตจักร มีการเจริญเติบโต เพิ่มพูนและขยายออกไป โดยมีภาพชีวิตของคริสตจักรยุคแรก ทำให้เห็นถึง ความรักความผูกพัน ความกระตือรือร้นในการประกาศและเป็นพยานด้วยใจกล้าหาญ โดย หลักการที่ทำให้คริสตจักรเติบโตได้คือ การตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า คริสตจักรมีการ พัฒนาทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำพันธกิจของพระเจ้า ทั้งทรัพย์สิน บุคคล

อาคารสถานที่ต่างๆ มีเป้าหมายและมียุทธวิธีที่ดีในการทำพันธกิจ คริสตจักรก็สามารถเจริญเติบโตได้ และเพิ่มพูนทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างแน่นอน

บทที่ 3 นำเสนอบริบทและสภาพรวมของคริสตจักรวังธรรม ในด้านต่างๆ ประวัติความเป็นมาโครงสร้างของคริสตจักร พันธกิจ นิमित เป้าหมาย สถานที่ตั้ง เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจคริสตจักรได้ดีมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์สถิติต่างๆ สมาชิก อาชีพ การศึกษา พันธกิจในด้านต่างๆ ข้อมูลด้านการถวาย งบประมาณของคริสตจักร ทำให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแกร่งในสถานภาพทางกายภาพที่ดีอยู่แล้ว หากคริสตจักรมีการเพิ่มพูนทางด้านปริมาณและคุณภาพที่ดี การเจริญเติบโตและการขยายของคริสตจักรก็จะได้รับการเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ แต่สิ่งที่เห็นและเป็นจุดเด่นของคริสตจักรวังธรรมก็คือ สมาชิกมีความรักความผูกพัน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร ยิ่งจะทำให้คริสตจักรจะได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เติบโตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ และออกไปทำพันธกิจของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมีจุดด้อยที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อความสมบูรณ์พร้อมของคริสตจักร

บทที่ 5 เป็นบทสรุป และข้อเสนอแนะในการทำพันธกิจต่อไปในอนาคต เมื่อมองเห็นจุดเด่นและจุดด้อยแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมายของคริสตจักรคือ การเจริญเติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:13) คือให้สมาชิกมีทั้งความรู้เรื่องพระคริสต์เป็นอย่างดี และมีความเชื่อในพระคริสต์เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้คริสตจักร เจริญเติบโตทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า.